



COVID-19:

การเปลี่ยนไปสู่เงินอุดหนุนการดูแลเด็กเล็ก

แพ็คเกจสงเคราะห์การศึกษาและการดูแลปฐมวัย (แพ็คเกจสงเคราะห์) ได้รับการขยายเวลาจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2563

เพื่อให้บริการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้การดูแลสำหรับครอบครัวของพนักงานจำเป็นและเด็กที่ตกอยู่ในความเสี่ยง

เงินอุดหนุนการดูแลเด็ก (Child Care Subsidy, CCS) และเงินอุดหนุนการดูแลเด็กเพิ่มเติม (Additional Child Care Subsidy, ACCS) จะเริ่มใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 พร้อมกับการประเมินกิจกรรมที่ผ่อนคลายลงสำหรับครอบครัวและการจ่ายเงินช่วงการเปลี่ยนแปลงใหม่สำหรับผู้ให้บริการ ซึ่งหมายความว่าตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผู้ปกครองจะกลับไปสมทบค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กเหมือนเดิม

ครอบครัวที่ถูกลดเวลากิจกรรมลงเนื่องจาก COVID-19 จะสามารถใช้บริการดูแลเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนสูงถึง 100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จนถึง 4 ตุลาคม 2563 ในการใช้สิทธิ์นี้ ครอบครัวจะต้องอัปเดตระดับกิจกรรมของตนกับ Services Australia ซึ่งสามารถทำได้ผ่านทาง [บัญชีออนไลน์ Centrelink](#) ของตนผ่านทาง [MyGov](#) หรือ [แอปพลิเคชันมือถือ Express Plus Centrelink](#)

นอกจากนี้ จะมีการจ่ายเงินช่วงการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดที่เคยได้รับ CCS ก่อนหน้านี้ รวมถึงบริการที่ดำเนินการโดยรัฐบาลรัฐหรือดินแดนและท้องถิ่น

การจ่ายเงินช่วงการเปลี่ยนแปลง เท่ากับจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างร้อยละ 25 ของรายได้ค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการหรือขีดจำกัดอัตรารายชั่วโมงที่มีอยู่ในช่วงเวลาอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง นี่เป็นช่วงเวลาอ้างอิงเดียวกันกับที่ใช้ในแพ็คเกจสงเคราะห์ (ช่วงสองสัปดาห์ก่อนวันที่ 2 มีนาคม 2563 และช่วงเวลาระหว่างเทอม 3 และเทอม 4 ในปี 2562 เฉพาะสำหรับบริการที่ให้บริการดูแลช่วงวันหยุด)

การจ่ายเงินช่วงการเปลี่ยนแปลงจะดำเนินการในระหว่าง 13 กรกฎาคม 2563 ถึง 27 กันยายน 2563

เพื่อรับเงินช่วงการเปลี่ยนแปลง บริการจะต้องจ้างพนักงานที่ทำงานหรือได้รับเงิน JobKeeper ต่อเมื่อสิ้นสุดแพ็คเกจสงเคราะห์ ผู้ให้บริการต่าง ๆ

จะต้องใช้อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกันกับที่เรียกเก็บในช่วงเวลาอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (ตามข้างต้น)

JobKeeper จะหยุดตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

สำหรับพนักงานของบริการที่ได้รับการรับรองจาก CCS

และสำหรับกิจการที่มีเจ้าของคนเดียวที่ดำเนินงานบริการดูแลเด็กหรือให้การศึกษาและการดูแลผู้ให้บริการดูแลเด็ก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม แวะไปที่[หน้าเว็บ](#)ของกระทรวงการศึกษาทักษะและการจ้างงาน

หรือไปที่[คำถามที่พบบ่อย](#)ช่วง COVID-19 เกี่ยวกับการศึกษาและการดูแลปฐมวัย

นอกจากนี้คุณยังสามารถ[สมัครรับข่าวสาร](#)จดหมายข่าวทางอีเมลเกี่ยวกับการศึกษาและการดูแลปฐมวัยของกระทรวงได้อีกด้วย